



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thejournalistclub, hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สร. พร้อม ดร.เอเดรียนา แบลนโค มาร์กีโซ หน.สำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก และศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ แถลงข่าวหลังร่วมเวทีหารือการดำเนินการงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินการของไทยเป็นไปด้วยดี ที่ผ่านมามีการออกนโยบายยุทธศาสตร์ และการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบควบคุมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยจากโทษ พิษภัย และผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ</p> <p>- ด้าน ดร.เอเดรียนา กล่าวว่า ยืนยันว่าทุกประเทศที่ประกาศไม่สนับสนุนบุหรีไฟฟ้า ไม่มีประเทศใดหวนกลับมาสนับสนุนเพื่อเป็นการป้องกัน เยาวชน ควบคุมการสูบบุหรีในเยาวชน ส่วนเรื่องข้ออ้างสนับสนุนบุหรีไฟฟ้าเพื่อมาตรการทางภาษีนั้น ยืนยันว่าไม่มีประเทศไหนร่ำรวยจากการเก็บภาษีบุหรีไฟฟ้า จนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ การหยิบยกและอ้างเรื่องเสรีภาพ ทั้งการสูบและการค้าขายแบบเสรี ไม่ถูกต้อง การอ้างเสรีภาพต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อน หรือมีคนได้รับผลกระทบทางสุขภาพ</p>	
<p>มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนารอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป และ รพ.สังกัดกรมต่าง ๆ ของ สร. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 65 คน ย้ำให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพูนทักษะทางการบริหาร การทำงานเชิงบูรณาการ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น</p>	
<p>หารือบรรจ ขรก.โควิดตกค้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และการลาออกจากราชการ ว่า ได้เตรียมหารือกับเลขาธิการ ก.พ. วันที่ 20 มิ.ย.นี้ ถึงการบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิดที่ตกค้าง 3 หมื่นกว่าคน พร้อมเสนอข้อเรียกร้องจาก 4 ชมรมสาธารณสุขในแต่ละวิชาชีพ ส่วนประเด็นหมอลาออก มีหลายปัจจัย สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้สั่งการทาง ผอ.รพ. ปรับระบบภายในให้เหมาะสม</p>	
<p>การดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, bluechipthai)</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สร. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr.Adriana Blanco Marquizo หัวหน้าสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ WHO และคณะ ในการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินความจำเป็นการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของไทย การประเมินครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกมิติ และจะมีการถ่ายทอดสื่อสารไปสู่ระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ตามบริบทต่อไป</p>	
<p>สั่งปิดคลินิกแก้ภูมิคนไข้เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, TNN, hfocus, ch7, prd., ch3plus, thecoverage, INN) ทีวีช่อง 5, 7, 9, NBT, ไทยรัฐTV</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี กรม สบส. นพ.อภิชน จินเสวก รองนพ.สสจ.ปทุมธานี ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และนายมานะ บุญส่ง ผอ.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ. ร่วมแถลงข่าวประเด็นคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิต ผ่าตัดคีลอยกรรมแก้ไขภูมิให้ผู้ป่วย โดยมีการดมยาสลบ จากนั้นผู้ป่วยเสียชีวิต ว่า สสจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นคลินิกได้ขออนุญาตเปิดสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2559 เป็นชนิดไม่รับผู้ป่วยค้างคืน แต่ล่าสุดหลังเกิดเหตุการณ์ กลับพบว่ามีอาการต่อเติมเปิดห้องผ่าตัดซึ่งไม่มีการขออนุญาต จึงถือเป็นสถานพยาบาลเถื่อน ส่วนแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตร แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ใบ ส.พ.6) ของคลินิกดังกล่าว เปรียบเสมือนทำหัตถการเถื่อน เบื้องต้นตรวจสอบพบทั้ง 2 คน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นแพทย์ใน รพ.รัฐ ทั้งนี้ กรม สบส. ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยัง นพ.สสจ. ทั่วประเทศ เพื่อให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานพยาบาล คลินิกเอกชนที่ดำเนินการเวชกรรมต่าง ๆ ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทพ.อาคม กล่าวว่า กรณีคลินิกเถื่อนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และส่งฟ้องต่อพนักงานสอบสวน รวมถึงตรวจสอบเอาผิดเกี่ยวกับการโฆษณาโอ้อวด โฆษณาอันเป็นเท็จ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ขณะนี้ กรม สบส. อยู่ระหว่างปรับแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโทษให้หนักขึ้น โทษปรับเพิ่ม 3 เท่า - ผศ.นพ.ต่อพล กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการให้ยาสงบประสาทของแพทย์ในการทำการหัตถการเกี่ยวกับการเสริมสวย โดยแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกลักษณะดังกล่าวทั้งหมดต้องปฏิบัติตามแนวทาง ซึ่งพบว่ามีการละเมิดตามข้อบังคับ และจะมีการพิจารณาความผิด ภาพรวมมี 4 ชั้น คือ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ ฟักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, thaipbs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สสจ.ปทุมธานี ระบุเพิ่มเติมว่า ยังพบลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด เช่น แสดงเวลาทำการไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต ไม่แสดงป้ายสอบถามอัตราค่าบริการ และไม่แสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย เวชระเบียนไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง รวมทั้งไม่ขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล ในช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สสจ.ปทุมธานี ออกคำสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว มีผล 15 มิ.ย.นี้ เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง 	
<p>ความร่วมมือทางห้องปฏิบัติการของ OECD</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้หน่วยงานความร่วมมือหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการของ OECD พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ สร้างการรับรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยกำกับดูแลทางกฎหมาย หน่วยงานศึกษาวิจัย/พัฒนา และผู้ประกอบการ ให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกัน นำไปสู่การเป็น Thailand OECD GLP Compliance Program ที่เข้มแข็ง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 	-
<p>การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, hfocus, newtv, mcot)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยการหกล้มเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ร่างกายมีความเสื่อมถอย และครอบครัวควรจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวภายในบ้านให้สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ควรตรวจสอบ 4 จุดเสี่ยงในบ้าน ได้แก่ พื้นบ้าน พื้นห้องครัว บันได และห้องน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน 	-
<p>โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตกเฉาะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.วีรุฒิ อัมสารัญญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตกเฉาะ (Aortic dissection) เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งเกิดได้กับทุกส่วนของหลอดเลือดแดงใหญ่ ทำให้มีอาการเกิดขึ้นได้หลายระบบ พบได้บ่อยในเพศชาย อายุ 50-70 ปี แต่สามารถเกิดในกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปีได้ในกลุ่มที่มีโรคของความผิดปกติของผนังหลอดเลือด สาเหตุการปริแตกของผนังหลอดเลือดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มักสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ เบาหวาน - นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก เตือนผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกแบบแปลบอย่างทันทีและรุนแรงร่วมกับเหนื่อย หายใจไม่ทัน อาจมีภาวะเสี่ยงหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตก ซึ่งถ้าได้รับการวินิจฉัยช้า รักษาไม่ทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ 	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการแชร์เนื้อหาสุขภาพเรื่องการบริหารป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เป็นข้อมูลเท็จ ทำบริหารขยับนิ้วมือ โดยการขยับแค่นิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางเข้าหาฝ่ามือ ไม่ได้เป็นการออกกำลังกายที่กระตุ้นการทำงานของหัวใจ ไม่ได้มีการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย จึงไม่ได้เป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันโรคผิวหนัง เผยตามที่มีการแชร์ข้อมูลเล็บสีเหลือง เป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน โรคปอด และโรคไทรอยด์ เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งกลุ่มโรคเล็บสีเหลือง จะมีอาการเล็บเป็นสีเหลืองทุกเล็บ และจะพบร่วมกับทางเดินน้ำเหลืองที่มีการอุดตัน ทำให้เกิดแขน หรือขาบวม และมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือการอักเสบของหลอดลม และไซนัส <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการแชร์เรื่องลักษณะพระจันทร์เสี้ยวในเล็บมือสามารถบอกโรคได้ เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า เล็บรอยขาวพระจันทร์เสี้ยวพบได้เป็นปกติของเล็บนิ้วมือ ในกรณีที่ เป็นโรคไตวาย โรคตับแข็ง โรคหัวใจวาย อาจจะมีพบว่ามี 	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เล็บขบเป็นบางส่วนได้ แต่ไม่ใช่ลักษณะพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้ เล็บที่เป็นสัญญาณบอกโรค คือ มีความหนาหรือบางผิดปกติ เปลี่ยนสี ผิวหนังรอบเล็บบวมแดง ปลายเล็บร่น และมีพื้นผิวขรุขระ</p>	
<p>ล่ารายชื่อไม่นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (INN) - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวนล เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชา กล่าวว่า ช่วงระหว่างรอรัฐบาลชุดใหม่ ทางเครือข่ายฯ จะเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาการรักษา อบรมทำผลิตภัณฑ์จากกัญชา ชวนกันเสวนาพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้กัญชาของแต่ละท้องถิ่น ล่าสุดลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่สำคัญคือการร่วมลงชื่อไม่เอากัญชากลับไปสู่ยาเสพติด ให้แต่ละชุมชนลงนาม เพื่อนำไปยื่น รมว.สธ. คนใหม่ ตั้งเป้า 50,000 รายชื่อ พร้อมยืนยันการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ทั้งสิทธิเสรีภาพและความมั่นคงทางยา</p>	-
<p>เยียวยาครอบครัวเด็กเสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews - นายวสันต์ ภัยหลีกภัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองพาเด็กชายอายุ 7 ปี มีอาการไข้และอาเจียนเข้ารับรักษาที่ รพ.นครพนม แพทย์แจ้งว่ามีอาการตับอักเสบแต่ไม่รุนแรง ทำการเอกซเรย์และส่งตัวเข้าห้องดูแลผู้ป่วยหนักเด็ก และแจ้งเพิ่มเติมว่ามีอาการไตอักเสบและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจึงต้องให้ยา ต่อมาเด็กซ็อก แพทย์พยายามกู้ชีพแต่ไม่ตอบสนองและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามีภาวะตับและไตอักเสบรุนแรง ประกอบกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร่วมด้วย ผู้ปกครองจึงทำหนังสือขอให้ รพ.นครพนม ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่ง รพ.ชี้แจงว่า เด็กเสียชีวิตเนื่องจากภาวะตับและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส Coxsackie B5 แม้จะพบได้น้อย แต่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสทำให้เสียชีวิต อาการแรกเริ่มอาจคล้ายกับการเจ็บป่วยอื่น ๆ ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยรักษา ผู้ปกครองเห็นว่าเป็นการวินิจฉัยโรคผิดพลาดและเด็กไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เป็นเหตุให้เสียชีวิต จึงขอให้ตรวจสอบ ซึ่งล่าสุด กสม. ได้ประสาน สปสช. จ่ายเงินเยียวยาแล้ว</p>	-